

# สำเนา

ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/ 13516

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

28 ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๑๐๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ PGPA/GA/๑๒/๒๒๘๕  
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ของ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ตำบลกลาย อำเภอบางเสาธง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ เพื่อพิจารณา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ และสำนักงานฯ ได้แจ้งบริษัทฯ เพื่อรับทราบและดำเนินการจัดทำรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอให้สำนักงานฯ ต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เนื่องจากโครงการนี้เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบรายงานฯ แล้ว สำนักงานฯ ต้องส่งรายงานฯ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และสรุปสาระสำคัญของมาตรการให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบและแนวทางในการจัดทำ

รายงาน...

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากสำนักงานฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการ โดยสรุปได้ว่าบริษัทจะไม่ดำเนินโครงการนี้ต่อไปอีก รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำนักงานฯ จึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ กออสส. เพื่อทราบความประสงค์ของ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวิวรรณ ฤทธิเดช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 ธ.ค. 2555

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๒

(นางปิยนันท์ โสภณคณาภรณ์)

ผอ.สวผ.

ผู้ตรวจ

ผู้แทน

ผู้พิมพ์

ผู้ร่าง

ไฟล์ต้นฉบับ